

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p>ประชุมโฆษก</p> <p>-เสนอข่าว พ.อ.อริสิทธิ์ ไชยานุวัต ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกา แดงหลังประชุมกรม. ว่า รัฐบาลจัดทำศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน 3 ช่องทาง ได้แก่ คอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตและอุปกรณ์สมาร์ตบุ๊ก และแอปพลิเคชัน GAC รวบรวมแอปฯ หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ โดยนายกา สั่งการให้หมั่นตรวจสอบข้อมูลให้ทันสมัย ซึ่งประชาชนสามารถสอบถามและให้ข้อเสนอแนะได้ อยากให้ประชาชนโหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวมาใช้</p> <p>พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกา กล่าวว่า ได้เชิญโฆษกทุกกระทรวงที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรม. มาประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลวันที่ 11 ก.พ.นี้ เวลา 14.00 น. เพื่อหารือปรับการทำงานของโฆษก ไม่ให้เป็นการส่งลิงก์ที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีพูด แต่ให้พูดขยายผลในนามโฆษก และออกมาชี้แจงในประเด็นใดที่สังคมเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อน ไม่ใช่ปล่อยให้โฆษกรัฐบาลส่วนกลางชี้แจงอย่างเดียว โฆษกกระทรวงต้องเพิ่มการทำงานไปอีกชั้น ซึ่งนายกา ชมว่าการทำงานของโฆษกกระทรวงมีพัฒนาดีขึ้น แต่ยังเป็นคำชี้แจงที่มาจากรัฐมนตรีและปลัดมากกว่า</p>
<p>ไทยโพสต์ ข่าวสด มติชน เดลินิวส์ ทีวีทุกช่อง</p> <p>ไทยรัฐ มติชน ไทยโพสต์ กรมประชาสัมพันธ์สำนักข่าวไทย ช่อง 5 สทท.</p> <p>ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยโพสต์</p>	<p>มาตรการกำจัดยุงลาย</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. นำคณะผู้บริหาร เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ "ราษฎร์รัฐร่วมใจต้านภัยยุงลาย" พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมยุงลาย และไม่ใช้ยุงเสียดอกกระบาดในชุมชน นายกา กล่าวว่า ไทยต้องเป็นผู้นำในการป้องกันยุงเสียดอกในอาเซียน โดยอยากให้ สวทช.พัฒนาอุปกรณ์ตบยุงไฟฟ้าให้มีความแข็งแรงมากขึ้น และควรให้ความสำคัญในพื้นที่ภาคใต้ด้วย เพราะพื้นที่ปลูกยางพารานั้นมียุงลายชุกชุม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับพ.สสจ.ทั่วประเทศ เพื่อสั่งการควบคุมยุงลายด้วยมาตรการ 5 ส. และ 3 เก็บ ในรพ.และสสจ.ทุกแห่งทุกวันศุกร์ ส่วนเสาร์-อาทิตย์ ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำจัดลูกน้ำยุงลายที่บ้านตนเอง โดยเริ่มพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ.-13 เม.ย.นี้ นอกจากนี้ จะทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงทุกกระทรวงให้สั่งการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของตัวเองปฏิบัติการตามมาตรการดังกล่าว โดยเฉพาะศธ.ที่อาจมอบหมายเป็นการบ้านให้นักเรียนไปกำจัดลูกน้ำยุงลายที่บ้านของตนเอง ส่วนพื้นที่วัด จะขอให้เจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปช่วยเหลือ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อานวย กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค แดงข่าวรณรงค์กำจัดยุงลายว่า คาดการณ์ว่าในปี 2559 จะมีผู้ป่วยยุงเสียดอกกว่า 166,000 คน โดยจะมีมาตรการป้องกัน 2 ระยะ คือ 4 เดือนแรกของปีจะรณรงค์ในพื้นที่แต่ละจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำรณรงค์ 6 ร. คือ โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล โรงธรรม โรงเรียน และโรงแรม เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. เป็นต้นไป ระยะที่ 2 เริ่มตั้งแต่ พ.ค.-ส.ค. จะเป็นการเตรียมมาตรการในภาวะฉุกเฉิน มีทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว เพื่อควบคุมพื้นที่ที่มีการระบาด</p> <p>นอกจากนี้ ได้วางมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน้ำ เนื่องจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค 3 โรค ได้แก่ ยุงเสียดอก ไวรัสชิคา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย โดยได้ลงนามบันทึกความร่วมมือการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังระหว่าง 7 กระทรวง และกทม. ตามแนวคิดประชารัฐ พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน พิชิตลูกน้ำยุงลาย เพื่อช่วยประชาชนประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคยุงเสียดอก สามารถโหลดได้ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส่วนในระบบไอโอเอสจะมีให้โหลดเร็ว ๆ นี้</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ ASTVผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>โรคชิคา</p> <p>-เสนอข่าว ที่ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของ สธ. มีการหารือถึงการพบผู้ป่วยชิคาเพิ่มเติม โดยนพ.สสจ.อุดรธานีรายงานว่า ผู้ป่วยรายดังกล่าวมีอาการดีขึ้น และมีการติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง พบว่าสมาชิกในบ้านเดียวกันติดเชื้อเช่นกัน แต่เบื้องต้นอาการดีขึ้นแล้ว ไม่มีการแพร่เชื้อไปยังครอบครัวอื่นๆ นอกจากนี้ ยังพบที่จ.พิษณุโลกด้วย ซึ่งทั้งหมดอาการดีขึ้นไม่มีการแพร่กระจายเชื้อ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ช่อง3</p> <p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ ASTVผู้จัดการออนไลน์</p> <p>มติชน</p> <p>คมชัดลึก</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า การตรวจเชื้อซิกา มี 2 วิธี คือ จากเลือดและปัสสาวะ แต่หากเกิน 10 วัน ต้องใช้การตรวจจากภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยด้วย โดยจะร่วมกับกรมควบคุมโรคใช้ในสัปดาห์หน้า ทราบผลในเวลาไม่เกิน 8 ชม. นอกจากนี้ ยังได้วิจัยเครื่องกับดักไขยุงลาย ซึ่งใช้สารดึงดูดยุงที่กำลังวางไข่ให้เข้ามาในกับดัก แต่ไข่จะไม่สามารถฟักเป็นตัวได้ จะเริ่มใช้ในเดือน พ.ค.นี้</p> <p>-เสนอข่าว รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ กล่าวว่า หากพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายขอให้รีบถึงโรคพื้นฐานอื่น ๆ ก่อน โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก เพราะมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต อย่าเพิ่งไปตระหนกกับโรคไข้ติดเชื้อซิกาอย่างเดียว กรณีพบหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อไวรัสซิกา อย่าเพิ่งตื่นตระหนกจนถึงขั้นยุติการตั้งครรภ์ ให้รอเกณฑ์การวินิจฉัยจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งต้องดูทั้งเกณฑ์อาการ การเจาะน้ำคร่ำ และการอัลตราซาวด์ ซึ่งหลักเกณฑ์จะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้</p> <p>-เสนอข่าว คณะกรรมการโอลิมปิกประเทศสหรัฐอเมริกา แกลงปฏิเสธข่าวลือที่แนะนำให้นักกีฬาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปแข่งกีฬาโอลิมปิก 2016 กลางปีนี้ ที่นครรีโอ เดจาเนโร ประเทศบราซิล เนื่องจากทวีปอเมริกาใต้กำลังมีปัญหาไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว นายบารัก โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เตรียมของบประมาณกว่า 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (6.48 หมื่นล้านบาท) เพื่อใช้รับมือกับไวรัสซิกาทั้งในและต่างประเทศ โดยสหรัฐฯ ยังไม่พบการติดเชื้อในประเทศ แต่พบการติดเชื้อจากคนที่กลับจากประเทศในละตินอเมริกา และจำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึง เนื่องจากจะมีประชากรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ทางใต้</p>
<p>ข่าวสด มติชน</p>	<p>อนุมัติผู้ทรงคุณวุฒิ สปสช.</p> <p>-เสนอข่าว ครม.มีมติอนุมัติอนุมัติตามที่ รมว.สธ. ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ สปสช. ดังนี้</p> <p>1.ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 7 คน ได้แก่ นางสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพ นายจรัส ตฤณวุฒิพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย นายพินิจ หิรัญโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก นางชุมศรี พจนปรีชา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง นายสมใจ โตศุภวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย นายจิตติ มงคลชัยอรัญญา ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์</p> <p>2.ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 6 คน ได้แก่ น.ส.สายพิณ หัตถิรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.อ.พงศธร เนตราคม ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวช นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ ผู้เชี่ยวชาญสาขาการแพทย์แผนไทย นายชาติร์ บานชื่น ผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่น นายจิรวิสุทธิ์ สุขได้พึง ผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่น ร.ต.อ.จิรสวัสดิ์ สุรฤทธิ์ธำรง ผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. 2559 เป็นต้นไป</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ ตรีศูล</p>	<p>โทษปรับสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ</p> <p>-กล่าวว่า ขอฟ้อง รมว.สธ. นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ว่าข้อห้าม "สูบบุหรี่" ยังมีฝ่าฝืนทั่วไปในร้านอาหาร, สถานที่สาธารณะ โทษปรับ 2,000 บาท น้อยเกินไปหรือไม่ เพราะที่อิตาลี ออกกฎหมายใหม่บังคับใช้เดือนนี้ ห้ามสูบบุหรี่ในสำนักงาน ร้านอาหาร ที่สาธารณะ พื้นที่ส่วนตัวที่มีเด็ก, หญิงตั้งครรภ์อยู่ด้วยก็ถือเป็นความผิด รวมถึงการทิ้งก้นบุหรี่ ฝ่าฝืนปรับ 500 ยูโร หรือประมาณ 20,000 บาท</p>
<p>ข่าวสด,มติชน</p>	<p>ขึ้นภาษีบุหรี่</p> <p>-เสนอข่าว ครม.อนุมัติปรับราคาภาษีบุหรี่ในประเทศขึ้นจาก 87% เป็น 90% และการคิดภาษีในส่วนปริมาณ จากเดิม 1 บาทต่อกรัม ขึ้นเป็น 1.1 บาทต่อกรัม โดยมีผลทันที ส่งผลให้บุหรี่ที่ขายในประเทศและบุหรี่ที่นำเข้าจากจีนจะมีการปรับขึ้นราคาอีก 5-10 บาทต่อซอง ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการลดการสูบบุหรี่</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>แอปเลิกบุหรี่</p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพ.บัณฑิต ศรีไพศาล ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวว่า ได้พัฒนาแอปพลิเคชันสนับสนุนการให้บริการเลิกบุหรี่ "ไทยไร้ควัน" ดาวโหลดได้ฟรีในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส่วนระบบปฏิบัติการไอโอเอสจะเปิดให้ดาวน์โหลดเร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 แอปฯ ที่พัฒนาขึ้นพร้อมกัน เพื่อยกระดับคุณภาพในการให้บริการเลิกบุหรี่แก่ประชาชน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สำนักข่าวไทย	รณรงค์ว่ายน้ำเล่นในน้ำ -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รณรงค์กิจกรรมว่ายน้ำเล่นในน้ำปี 2559 “รัก..ไม่เสี่ยง” ที่ลานสยามสแควร์วัน ให้วัยรุ่นรักเป็นอย่างมีขอบเขตและป้องกัน โดยพบว่า ปัจจุบันวัยรุ่นมีการแสดงความคิดเห็นกล้าแสดงออกมากขึ้น กล้าคุยเรื่องเพศ และขอรับคำปรึกษาผ่านสายด้วย 1323 มากขึ้น ส่วนการเพิ่มของอัตราแม่วัยรุ่นในไทยลดลง แต่ยังคงติดอยู่ในอันดับ 5 ของอาเซียน
ผู้จัดการรายวัน 360, ข่าวสด	ทันแพทย์หนีทุน -เสนอข่าว ทพ.ธรณินทร์ จรัสจรัสเกียรติ นายกทันตแพทย์สภา กล่าวว่า ทันตแพทย์สภาจะตรวจสอบกรณีของทพ.ดลฤดี ในวันที่ 11 ก.พ. นี้ โดยการพิจารณาโทษจะแบ่งเป็น 4 ชั้น ได้แก่ ว่ากล่าวตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใบอนุญาต และเพิกถอนใบอนุญาต โดยผู้ที่จะตัดสินโทษคือ กรรมการทันตแพทย์สภา แต่ต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล
ข่าวสด	อย.ลดเวลาพิจารณาทะเบียนตำรับยา -เสนอข่าว นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ที่ผ่านมา อย.ได้เร่งแก้ไขปัญหาการพิจารณาอนุญาตทะเบียนตำรับยาให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการดำเนินการทางการค้า โดยปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาทะเบียนตำรับยา ดังนี้ 1.การปรับปรุงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อการส่งออกเท่านั้น ลดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน จากเดิม 45 วันทำการเหลือประมาณ20วันทำการ 2.การปรับปรุงหลักเกณฑ์และกระบวนการประเมินทะเบียนตำรับยาใหม่ และยาชีววัตถุใหม่ ลดระยะเวลาการดำเนินการได้ประมาณ 30%
โพสต์ทูเดย์	แก้เอกสารกำกับยาฟ้าทะลายโจร -เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการ อย. ยืนยันว่า ได้ลงนามในหนังสือขอรับฟังความเห็นข้อความคำเตือนของยาฟ้าทะลายโจร ที่ฉลากและเอกสารกำกับยา จริง เนื่องจากมีรายงานจากคณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยาสำหรับมนุษย์ ซึ่งได้ศึกษางานทั้งจากขององค์การอนามัยโลก รวมถึงงานวิจัยอื่นๆ พบผลข้างเคียงทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ ซ็อกชั่นรุนแรง
แนวหน้า	สสจ.ชยันนท MOU อย.น้อย -เสนอข่าว อบจ.ชยันนท สสจ.ชยันนท สพม. เขต 5 ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกิจกรรม อย.น้อย โดยนพ.พูลสิทธิ์ ศีตีสาร นพ.สสจ.ชยันนท กล่าวว่า กิจกรรม อย.น้อย จัดขึ้นเพื่อให้มีการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน เพื่อสร้างองค์การนักเรียนอาสาสมัคร และมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
M2F	คลินิกเดือนใช้น้ำส้มสายชูทำแท้ง -เสนอข่าว น.ส.จริยา ธงชัย อายุ 27 ปี เจ้าของคลินิกเดือน อ.เมืองสกลนคร เข้ามอบตัวกับตำรวจ สภ.เมืองสกลนคร หลังใช้น้ำส้มสายชูหมักทำแท้งให้หญิงสาวจนตกเลือดอย่างรุนแรง โดยอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจจะเปิดบริการ แต่ทนการขอร้องจากผู้ต้องการทำแท้งให้ช่วยเหลือไม่ได้ และเพิ่งทำไปเพียง 3-4 รายเท่านั้น ส่วนการทำแท้งใช้วิธีครุพักลักจำจากยาที่เป็นหมอต้าแย
ไทยโพสต์	ตัดสินรพ.กรุงเทพฯ จ่าย10 ล. ทำไฟไหม้คนไข้ -เสนอข่าว ศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้น ให้รพ.กรุงเทพและแพทย์ชดใช้เงิน 10 ล้านบาทแก่สาวญี่ปุ่นที่ไปคลอดลูก แล้วถูกเครื่องมือแพทย์ชอร์ตไฟไหม้ลำตัว โดย น.ส.มิกาโยะ กล่าวว่า พอใจกับคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ปัจจุบันยังต้องรับการรักษาด้วยวิธีการฉีดยาเข้าไปที่ขอบแผลเป็นเพื่อให้แผลเรียบ ส่วนคดีอาญาซึ่งแจ้งความไว้ที่ สน.มักกะสัน ยังไม่มีความคืบหน้า
ข่าวสด	ปราจีนหนาวตาย -เสนอข่าว เจ้าหน้าที่พบศพ นายประจวบ โฉมฉิน อายุ 66 ปี เสียชีวิตอยู่ภายในกระท่อม ที่ ต.ท่าข้าม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ผู้เสียชีวิตมีฐานะยากจน และเป็นโรคเครียด ร่วมกับอาการซึมเศร้า ไม่มีญาติดูแล ประกอบกับอากาศหนาวเย็น คาดว่าเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต

